

## รวมมิตร กีฬา "ฟ้าใส"

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ "บิกเสื่อ" สกล วรรณพงษ์ จะทำหน้าที่ "ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย" ได้อยู่ในตำแหน่งนี้เนื่องจากจะต้องหมดวาระไปตามอายุราชการแน่นอนว่า คนเคยอยู่ในตำแหน่งนี้ เคยได้ทำงานทุกวัน อาจจะมีเหงาๆ อยู่บ้าง แต่สำหรับ ผู้ว่าฯ เสื่อ แล้วท่านบอกว่า ได้เตรียมตัว เตรียมใจมาสู่การเกษียณแล้ววางแผนไว้แล้วว่า หลังจากเกษียณไปแล้วจะต้องทำอะไร เห็นว่า จะกลับไปพักผ่อนยังต่างจังหวัด ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว สักพักใหญ่ๆ ก่อนที่จะลุกขึ้นมาลุยในอีกบทบาทใหม่ ซึ่งว่ากันว่าก็อาจจะยังได้เห็นท่านในวงการกีฬาไทยอยู่ แต่จะมาในรูปแบบไหนทำอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไป

● แม้ตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาของวงการกีฬาไทยก็ยังเป็นภาระหน้าที่หลักของ "การกีฬาแห่งประเทศไทย" ที่ต้องเดินหน้าต่อ ล่าสุด "รองฯ ตุน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬา ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ร่วมกับ ศ.ดร.สัมพันธ์ อภิชาติเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, ร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย



สกล วรรณพงษ์



นimitz อุดมโชค

เพื่อการพัฒนากีฬา รวมทั้งการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และความร่วมมือทางด้านการจัดประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติร่วมกันทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลง ● ทั้งนี้ สมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจจะนำความรู้ไปใช้ในการฝึกซ้อม สามารถติดต่อขอรับสื่อ วิทยทัศน์ องค์ความรู้ และคำปรึกษาได้จากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้และประสบการณ์ได้ในบริเวณ นิทรรศการ หรือผ่านช่องทาง Facebook page : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทาง E-mail : sports.science.sat@gmail.com ● เปิดไฟรายชื่อ นักกีฬาไทยชุด เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ไม่มีพลิกโผ

ทุกรายชื่อที่เปิดเผยออกมาก็เห็นว่าผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการ ตามระบบการแข่งขันที่สมาคมกีฬา ยิงปืนฯ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ ในช่วงที่อยู่ระหว่าง "สัญญาภาค" ไม่มีคณะกรรมการ



นimitz อุดมโชค



นimitz อุดมโชค

บริหารสมาคมฯ มาดูแลและในรายชื่อ 13 คนนี้ มี 3 คนที่ติดธงยิง 2 รายคำร คือ ธนยพร พงกษากร ที่จะต้องรับผิดชอบยิงปืนสั้นอัดลม และปืนสั้นสตรี, นimitz อุดมโชค ที่จะลงยิงปืนยาวอัดลม กับ ปืนยาว 3 ท่า และ ธัญลักษณ์ โขติพิบูลศิลป์ ที่จะยิงปืนยาวอัดลม และปืนยาว 3 ท่า ● ที่น่าเสียดายและถือเป็นการ "หลุดไธ" อยู่ที่เห็นจะเป็นการ "คัดไม่ผ่าน" ของ "พิม" พิมพอร คล้ายสุบรรณ มือปืนดีกรีระดับเหรียญทองแดง ปืนสั้นอัดลมเวลด คัพ จากการคัดเลือก 2 ช่วงแรกรันถือว่าคะแนนนำโด่งและโอกาสสดใสที่เดียวกับการแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ แต่ทว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการคัดช่วงสุดท้าย คะแนนยิงทำไม่ดียิงหลุดเป้าไปเยอะทำให้หล่นจาก "เต็ง 1" มาอยู่ที่อันดับ 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก ชาวเอเชียนเกมส์ แดมด้วยหลุดจากทีมยิงปืนชุดเวลด แชมป์เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้ ต้น ก.ย. นี้ อีกด้วย ● งานนี้เจ้าตัวบอกว่า ที่ยิงหลุด เพราะความเครียด และกดดันตัวเองมากเกินไป คิดว่าคะแนนนำแล้วก็ไม่ได้ประมาท แต่เป็นเพราะอยากคัดทีมมาก อีกทั้งช่วงก่อนหน้าก็เข้าอบรมทหารทำให้เวลาซ้อมมีน้อย ยิ่งทำให้เครียด แต่ก็ยังไม่ท้อ ไม่ติดเอเชียนเกมส์ ก็ยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือ โอลิมปิกเกมส์ หลังจากนั้นก็จะกลับมาซ้อมให้มากขึ้น พร้อมส่งใจเชียร์เพื่อนๆ มือปืนไทยให้ประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมส์ ● หลังจากไม่ได้เป็นโค้ชให้เพื่อนนักหัดชาวไต้หวัน ลู เชน ซุน มาได้สักพักหนึ่งแล้ว ล่าสุด "บิก" นimitz อุดมโชค อดีตมือ 79 ของโลก และมีมือ 1 ของไทยก็เตรียมจะเป็น "ผู้ฝึกสอน" ให้นักเทนนิสเยาวชนไทย 2 คน คือ "โหม" มนูญญา สว่างแก้ว กับ "แต้ว" พรรศพร นาคหล่อ ในศึกแกรนด์สแลม ระดับเยาวชนของ "วิมเบิลดัน" ซึ่งเยาวชนทั้ง 2 คนได้สิทธิ์ไปแข่งขันด้วยแรงกึ่งเยาวชนโลก ด้วยประสบการณ์การแข่งขันของ นimitz เชื่อว่าจะช่วยให้เยาวชนไทยทั้ง 2 คน ทำผลงานได้ดีในแกรนด์สแลมบนพื้นสนามหญ้ารายการนี้แน่นอน ● ส่วนระดับอาชีพสำหรับ วิมเบิลดัน ปีนี้ ก็จะมี "ลิกชีกา คำชา" ที่ได้สิทธิ์ลงแข่งโดยอันดับโลก ขณะที่ "สนฉัตร กับ สรรคชัย รัตวิวัฒน์" จะต้องลงแข่งรอบคัดเลือก ประเภทคู่ ซึ่งจะเริ่มคัดเลือกกันในสัปดาห์นี้ ก่อนที่รอบเมนดอร์จะเริ่มในสัปดาห์หน้า ส่งแรงใจเชียร์นักหัดไทยในรายการนี้ทั้งเยาวชนและ

ระดับอาชีพให้ทำผลงานได้ดีเข้ารอบลึกๆ สร้างชื่อ กระทั่งให้เหมือนยุคของ ภราดร ศรีชาพันธุ์ กับ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ กันด้วยจ้า ● ต้นเดือน ก.ค. นี้ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จะส่ง นักกีฬาฟันดาบทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ทั้งตัวจริงและกลุ่มที่ร่วมเก็บตัวไปฝึกซ้อมร่วมกับทีม ฟันดาบเกาหลีใต้ถึงแดนกิมจิ งานนี้ไปกันกลุ่มใหญ่มากันร่วม 15 วันเลยทีเดียว ก่อนที่ทีมเอเชียนเกมส์ จะไปแข่งฟันดาบชิงแชมป์โลก ที่จีน เพื่อเสริมกระดุก สร้างประสบการณ์ให้ตัวเอง แม้ว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนที่ผ่านมามีจะไม่มาคาบไหนประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะยังไม่มาคาบไหนได้แชมป์ก็ตาม แต่การ สร้างโอกาสให้เก็บประสบการณ์และความมั่นใจก็ ถือว่าสำคัญ ไม่น่าว่าจะอาจจะส่งผลให้เอเชียนเกมส์ ครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในทีมฟันดาบไทยก็ได้

ฟ้าใส

chayanis6963@gmail.com